

KỶ HỢP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tham gia thảo luận đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Thái Nguyên, Kon Tum. Đánh giá về báo cáo kết quả thực

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, trong giai đoạn 2015 - 2020 nước ta đã đạt nhiều thành tựu, về cơ bản đạt tăng trưởng khá và ổn định; công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng là điểm sáng trong thời gian qua. Bức tranh kinh tế năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy chúng ta đã được thừa hưởng từ

những thành tựu đó: Kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì cơ bản được các nguồn thu, tích lũy của nền kinh tế tương đối tốt, giúp chúng ta có điều kiện thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện và hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch... Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận một số vướng mắc, thách thức tiếp tục phải đối mặt, đó là: Các tác động của dịch bệnh đối với kinh tế - xã hội của nước ta và khả năng đối phó với dịch bệnh; những căng thẳng từ cạnh tranh thương mại,

sự đứt gãy của nền kinh tế thế giới, mặc dù nước ta có tăng trưởng tốt, đặc biệt là xuất khẩu và thu ngân sách. Tuy nhiên, xuất khẩu chủ yếu vẫn là FDI, dẫn đến sự không ổn định, bấp bênh do đại dịch. Từ các yếu tố này đặt ra yêu cầu xem xét duy trì hay không duy trì sản xuất tại các doanh nghiệp trong vùng có dịch và yếu tố pháp lý đặt ra ở đây là cần phải có sự chuẩn bị, có kế hoạch ứng phó trong thời gian tới. Đại biểu cũng nêu lên một số vấn đề cần hết sức quan tâm, đó là: Phát triển kinh tế của đất nước phải luôn bám sát, đặt chung trong các vấn đề của thế giới; thực hiện các mục

tiêu kép là phù hợp, tuy nhiên trong lâu dài cần phải có chiến lược phục hồi nền kinh tế trong tình hình mới, có kế hoạch giữ vững tăng trưởng đồng thời bảo đảm sự an toàn, ổn định của nền kinh tế; giải quyết hiệu quả, tháo gỡ các điểm nghẽn như phân cấp, phân quyền, trách nhiệm, phương pháp giải quyết của các địa phương, đơn vị và người đứng đầu, điều phối, điều hòa các nguồn lực, tập trung đúng các điểm nghẽn, đúng địa chỉ, đúng thời điểm; đồng thời, phải tạo ra được các động lực mới, các xung lực mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

THĂM, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Ngụ, thôn An Phú 1, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

nữa đến đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống tốt hơn, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

* Sáng ngày 22/7, UBND huyện Tiên Hải phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh (Nam Định) trao tặng 32 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 160 triệu đồng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn huyện.

Đây là sự tri ân của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh, góp phần cùng địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những trường hợp được trao tặng sổ tiết kiệm hầu hết đều tuổi cao, sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hoạt động tri ân này góp phần giúp các gia đình khắc phục khó khăn, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh gây ra.

* Sáng ngày 22/7, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Bình tổ chức thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Tại các gia đình, lãnh đạo Tỉnh đoàn và đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Bình bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngồi 5 suất quà trao tặng trên địa bàn thành phố Thái Bình, Tỉnh đoàn và Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Bình còn tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hưng Hà.

KHAI MẠC ĐIỂN TẬP...

(Tiếp theo trang 1)

trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quân sự huyện; kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống nhân dân huyện triển khai công tác phòng không nhân dân; hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện (mở rộng) thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; hội nghị UBND huyện tổ chức hiệp đồng tác chiến. Phân thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền,

quyền chủ quyền các vùng biển trong Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lực lượng vũ trang huyện thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc; Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT; đồng thời, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,



Bàn giao nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong mọi tình huống. Đây cũng là dịp kiểm nghiệm kết quả xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong KVPT; đồng thời, là bước chuẩn bị quan trọng về quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng các tình huống khi có chiến tranh xảy ra, tạo điều kiện để huyện Thái Thụy hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ.

Diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2021 diễn ra trong hai ngày 22 - 23/7.

VŨ THƯ Cấp trên 3.000 thẻ cho người lao động qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động (NLD) đi làm việc, UBND huyện Vũ Thư tổ chức cấp thẻ cho NLD qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Huyện yêu cầu các xã, thị trấn truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và NLD thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để được cấp thẻ. Theo đó, hồ sơ cấp thẻ đối với NLD làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn huyện hoặc NLD là công

dân của huyện thường xuyên làm việc tại các doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận gồm: Xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi NLD cư trú, lưu trú; xác nhận của doanh nghiệp nơi NLD đang làm việc. Nếu doanh nghiệp có nhiều NLD có nhu cầu cấp thẻ thì doanh nghiệp lập danh sách, chuyển hồ sơ về Phòng Y tế huyện. Đối với lao động tự do, hồ sơ gồm: Xác nhận của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nơi NLD cư trú, lưu trú. UBND xã chuyển hồ sơ về Phòng Y tế huyện để được cấp thẻ, đồng thời có trách nhiệm

nhận thẻ, chuyển thẻ cho NLD, quản lý giám sát chặt chẽ NLD thuộc địa bàn, tránh việc sử dụng thẻ không đúng mục đích, đối tượng, quy định.

Để việc cấp thẻ chính xác, nhanh gọn, tạo thuận lợi cho NLD, UBND huyện thành lập tổ công tác, huy động 10 thành viên tiến hành việc tiếp nhận, rà soát, xác minh hồ sơ và cấp thẻ, 100% thẻ của NLD sẽ được cấp trong 24 giờ kể từ khi tổ công tác tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, doanh nghiệp hoặc UBND các xã, thị trấn. Sau 1 ngày triển khai, đến 15 giờ ngày 22/7 huyện Vũ Thư đã cấp được trên 3.000 thẻ cho NLD qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

HÀ PHƯƠNG

HỘ KINH DOANH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngay sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, Cục Thuế tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tham mưu cho các huyện, thành phố thành lập tổ công tác thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh; đồng thời, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo quy định. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh cũng đang tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 trên

website của ngành để người nộp thuế biết và thực hiện. Đây là lần thứ hai hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, trong năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và trên địa bàn tỉnh đã có 413 hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ, trong đó Kiến Xương 159 hộ, Tiên Hải 138 hộ, thành phố 113 hộ, Quỳnh Phụ 2 hộ và Vũ Thư 1 hộ.

Cháy cửa hàng kinh doanh xe đạp điện ở xã Thụy Phong

Hồi 21 giờ 45 phút ngày 21/7 đã xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh xe đạp điện của gia đình ông Phạm Văn Đại, thôn 2 Đông Hồ, xã Thụy Phong (Thái Thụy).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng Cảnh sát cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) huy động 3 phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy

đã được khống chế. Tuy không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ 40 chiếc xe đạp điện trong cửa hàng đã bị cháy rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hiện Công an huyện Thái Thụy đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TRẦN TUẤN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều ngày 22/7, Công đoàn ngành Công Thương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công đoàn ngành Công Thương đã trao 47 suất quà cho đoàn viên, người lao động chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại

Thái Bình, số tiền hỗ trợ 23,5 triệu đồng. Cùng với trao quà hỗ trợ, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn Công ty hỗ trợ đi xuất khẩu cho công nhân lao động gặp khó khăn tổng số tiền 8 triệu đồng.

Theo thống kê, từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát đến nay, Công đoàn ngành

Công Thương có 5 doanh nghiệp với 52 lao động đủ điều kiện được hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ 26 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

Viêm đại tràng - nguyên nhân và giải pháp

Viêm đại tràng ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa trong xã hội hiện đại. Bệnh gây nên nhiều phiền hà và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của người bệnh. Do đó, chữa trị và dự phòng đúng cách là giải pháp tiên quyết để có một đại tràng khỏe mạnh.

Viêm đại tràng - Bệnh không của riêng ai Đại tràng (ruột già) là bộ phận quan trọng trong hệ thống đường ruột, có chức năng chứa các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa thức ăn từ ruột non xuống và thải ra ngoài. Chính vì vậy, bộ phận này rất dễ bị viêm nhiễm, tổn thương. Đặc biệt, tình trạng viêm thường gặp ở người cao tuổi bởi quá trình tích tụ cặn bã theo năm tháng và sức đề kháng của hệ tiêu hóa suy giảm.



viện lớn để thăm khám. Bác sĩ kê cho cô đơn thuốc với nhiều loại kháng sinh. Cô tuân thủ uống theo đơn nhưng bệnh chưa kịp khỏi thì bụng dạ đã nôn nao, người mệt mỏi, trong khi đó chi phí mua thuốc khá đắt. "Sau đó tôi được anh bạn làm bên ngành Y giới thiệu sử dụng Đại tràng Extra Tâm Bình. Anh ấy bảo sản phẩm có nhiều thành phần thảo dược quý lại kết hợp cả tinh chất hiện đại nên sử dụng lâu dài an toàn mà hiệu quả. Tôi tin tưởng nghe theo, uống hết hộp đầu tiên thấy tình trạng đau giảm hẳn, bụng dạ êm. Hết hộp thứ hai ăn uống ngon miệng, không đau đớn. Thấy hiệu quả mà giá cả lại hợp túi tiền nên từ khi uống hết liệu trình 3 tháng, thỉnh thoảng tôi uống nhắc lại dù không thấy đau", cô Chi kể lại.

Bạn có thể tìm mua Đại tràng Extra Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất hoặc đặt hàng trực tiếp tại Công ty Dược phẩm Tâm Bình - số 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, hotline 0865 344 349.

do chế độ ăn uống và lối sống thiếu khoa học. Theo khảo sát, 57% người trưởng thành tại nước ta ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị của WHO, 50% nam giới uống rượu, bia ở mức nguy hại. Thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, đồ uống chứa cồn, ăn uống không đúng giờ,... cũng tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gây rối loạn nhu động ruột,

tạo điều kiện để virus, vi khuẩn xâm nhập vào đại tràng. Thêm vào đó, áp lực công việc, cuộc sống cũng đầy nhiều người vào tình trạng căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng xấu tới chức năng tiêu hóa.

Giải pháp toàn diện cho người bệnh viêm đại tràng Biết được căn bệnh này phải chữa trị sớm, tránh nhiều hệ lụy nên có Chi đến các bệnh

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

20 doanh nghiệp trong điểm trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp F0 tại đơn vị, từ đó ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra tình huống tương tự trong thực tế, góp phần bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất hiệu quả.

QUỲNH LƯU

Tài trợ 2.000 bộ kit xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vừa tổ chức trao tặng 2.000 bộ kit phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC).

Toàn bộ số vật tư y tế của Công ty Tân Đệ tài trợ có nguồn gốc xuất xứ của Hàn Quốc với tổng trị giá 600 triệu đồng. Đây là lần thứ hai Công ty Tân Đệ trao tặng thiết bị, sinh phẩm test nhanh, xét nghiệm PCR sàng lọc SARS-CoV-2 cho CDC với mong muốn chia sẻ khó khăn với tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và góp phần cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đại diện lãnh đạo CDC cho biết: Công ty Tân Đệ tài trợ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 có ý nghĩa nhân văn, đúng thời điểm số lượng vật tư y tế phục vụ xét nghiệm giúp CDC có điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 để kịp thời khoanh vùng, dập dịch, phòng ngừa lây lan ra cộng đồng. CDC mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của Công ty Tân Đệ nói riêng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, cùng nhau thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

KHẮC ĐUẤN

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 22/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 193 triệu người, trong đó hơn 4,15 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 22/7, cả nước ghi nhận thêm 6.194 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 6.164 ca trong nước và 30 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 74.371 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 70.672 ca, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 4,36 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 13.421/74.371 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 22/7 trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 mới. Toàn tỉnh hiện có 169 trường hợp F1 và 1.719 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 821 mẫu đầu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong đó 129 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 692 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 3.557 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.770 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 12 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 724 trường hợp, trong đó 682 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 42 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: http://cdthaibinh.vn/ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc https://soyte.thaibinh.gov.vn/ của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

HOÀNG LANH